



เลือกหุ้นขนาดเล็ก

หากดูดัชนีตลาดหุ้นยังคงพบว่าเหมือนจะย้ายอยู่กับที่ เป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ เหมือนเดิม โดยบางวันก็บวก ต่อมาก็ปิดติดลบ ทำให้มองดัชนียังคงอยู่เหนือ 1,550 จุด แต่ก็ไม่ผ่านระดับ 1,570 จุด ทั้งๆ ที่ระหว่างวันก็มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าดัชนีสามารถขึ้นไปเหนือ 1,570 จุดได้

อย่างวานนี้ (7 มิ.ย.60) ครึ่งวันเช้าก็เล่นกันในแดนบวก และมีการดันจนดัชนีขึ้นไปสูงสุดที่ 1,573.16 จุด ในช่วงนั้นคงจะทำให้หนักใจว่าใครคิดว่าดัชนีจะผ่าน 1,570 จุดไปได้จริง แต่พอมาเปิดตลาดในรอบบ่ายได้ไม่นาน ดัชนีก็ค่อยๆ อ่อนตัวลงและลงมาต่ำกว่า 1,570 จุด โดยลงมาทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1,565.93 จุด ซึ่งก็ใกล้เคียงกับดัชนีที่ปิดตลาดระดับ 1,566.58 จึงกลายเป็นภาพตลาดดีในครึ่งวันเช้า และมาอ่อนตัวลงในรอบบ่าย ทำให้มองว่าตลาดซิมเพราะมาปิดในแดนลบแต่ดูวอลุ่มที่หนาถึง 43,501.56 ล้านบาทแล้ว ไม่น่าจะเป็นตลาดซิมยังนับเป็นวอลุ่มที่หนาตาทีเดียว

ที่มองว่าซิม จึงเป็นการมองแค่ตัวเลขดัชนีตลาดที่ค่อนข้างนิ่งในระดับเดิม แต่ความจริงดัชนีก็ไม่ได้นิ่งเฉยตลอดทั้งวัน ระหว่างวันยังมีบรรยากาศของการแกว่งกำไรที่ตึกคึกเอากการ นับ

จากจุดสูงสุดและต่ำสุดระหว่างวันเท่ากับดัชนีแกว่งตัวกว้างถึง 7.23 จุด คงต้องบอกว่าสามารถเล่นแกว่งกำไรกันได้ดีทีเดียว ยิ่งพบว่าวันมีหุ้นบวกมากกว่า 458 ตัว เท่ากับบอกให้รู้ว่าตลาดยังมีการแกว่งกำไรได้ดี อยู่ที่ใครจะเลือกได้ถูกตัวถูกจังหวะก็ยิ่งทำกำไรได้

แน่นอนว่าการที่หุ้นทั้งตลาดไม่บวกอาจยากต่อการทำกำไร และดูที่ตัวเลขดัชนีก็บอกได้ว่าหุ้นขนาดใหญ่มีการขายออกมาราคาจึงอ่อนตัวลง แต่หุ้นขนาดกลางและเล็กกลับมีการแกว่งกำไรค่อนข้างมาก ทำให้บรรยากาศตลาดยังคงตึกคึกไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่คิด ตลาดยังคงมีทางให้ลุ้นได้ตลอดเวลา จึงต้องรู้จักคัดเลือกหุ้นมาลุ้นมากกว่า

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มรับเหมาฯ ให้มองที่ SQ, TPOLY และ STPI เชื่อว่าธุรกิจจะมีกำไรดีจากการลงทุนที่มีมากทั้งจากรัฐและเอกชน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นกันเริ่มตึกคึกมากขึ้นมีการเปิดโครงการมากขึ้น จึงคาดหวังรายได้ที่มากขึ้นได้ ควรมองที่ SAMCO, S และ UV บ้าง กลุ่มไฟแนนซ์เมื่อตลาดยังมีวอลุ่มหนาตาย่อมจะมีรายได้ดี จึงควรมองที่ BFIT, ASAP และ KCAP กลุ่มการเกษตรอาจอยู่นอกสายตามานาน เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวธุรกิจก็จะกระเตื้อง น่ามองที่ TWPC, STA และ EE หุ้นรายตัวที่เตะตามี CPF, AH และ SVI เป็นต้น

จะให้ดี ควรใช้ดัชนีตลาดเป็นเครื่องมือในการเลือกจังหวะลงทุน น่าจะทำกำไรได้ดีกว่าปกติ.